

**CỘNG ĐỒNG DOANH NGHIỆP THÁI BÌNH**

**Lấy trí, tài vượt thiên tai**

*Bão số 3 đã đi qua nhưng để lại những thiệt hại nặng nề về tài sản đối với rất nhiều doanh nghiệp. Bằng tinh thần vượt khó, tự lực cánh sinh, không trông chờ vào sự hỗ trợ của nhà nước, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã chủ động khắc phục khó khăn, sớm đưa nhà máy, xí nghiệp trở lại hoạt động.*

**Nhiều thiệt hại xảy ra**

Mặc dù đã chủ động các biện pháp ứng phó với bão số 3 nhưng do cường độ gió và sức giật của bão quá mạnh nên nhiều doanh nghiệp đã bị thiệt hại nặng về tài sản. Sau gần 3 tiếng đồng hồ chống chịu với bão, một số nhà xưởng của Nhà máy gạch men Mikado của Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng ở khu công nghiệp (KCN) Tiến Hải đã bị tốc mái với tổng diện tích hơn 10.000m<sup>2</sup>. Gió và mưa bão tràn vào nhà kho, xưởng sản xuất làm hư hỏng nhiều thiết bị và nguyên liệu sản xuất, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng. Không riêng Mikado, hầu hết các doanh nghiệp trong KCN Tiến Hải ở nơi giáp biển đều bị bão làm hư hại nhà xưởng và hàng vạn cây xanh bị quật đổ ngổn ngang không chỉ làm thiệt hại tài sản mà còn gây cản trở công tác ứng cứu, khắc phục sau bão.

Giống như ở huyện Tiến Hải, rất nhiều doanh nghiệp tại huyện Thái Thụy cũng bị bão số 3 tàn phá nhà xưởng, cây xanh. Ước tính ban đầu toàn huyện có khoảng 35.000m<sup>2</sup> mái tôn nhà xưởng, trang trại bị hư hại; nhiều cây xanh bị gãy, đổ, bật gốc. Bão gây sự cố cho đường dây trung thế 22kV và 35kV, 17 trạm biến áp bị nổ sủi, hơn 450 cột điện bị nghiêng, đổ, gây gây mất điện diện rộng khiến cho hoạt động khắc phục thiệt hại và phục hồi sản xuất của nhiều doanh nghiệp đã khó khăn càng gặp khó khăn.

Còn tại thành phố và các huyện Vũ Thư, Kiến Xương, Đông Hưng, Quỳnh Phụ, Hưng Hà, rất nhiều doanh nghiệp cũng bị bão số 3 tàn phá công trình tường bao, nhà xưởng, kho tàng, cây xanh. Thiệt hại nặng nề nhất là Công ty Cổ phần Đô Lương ở cụm công nghiệp Đô Lương (Đông Hưng) bị bão làm tốc 6.500m<sup>2</sup> mái nhà kho nguyên liệu và xưởng sản xuất khiến

hơn 200 máy móc, thiết bị các loại và toàn bộ nguyên liệu vải, phụ kiện may mặc bị hỏng, ước tính thiệt hại hàng chục tỷ đồng.

**Phát huy nội lực để khắc phục, ổn định sản xuất**

Ngay sau khi bão đi qua, với tinh thần tự lực tự cường, các doanh nghiệp đã nhanh chóng bắt tay vào khắc phục hậu quả của thiên tai. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Cổ phần Sản xuất hàng thể thao Tân Đề cho biết: Trước bão, Công ty đã chi gần 1 tỷ đồng mua bổ sung vật tư, phương tiện gia cố nhà xưởng, bảo vệ hàng hóa, máy móc thiết bị và chằng chống hệ thống cây xanh. Tuy nhiên, bão số 3 quá mạnh đã nhà xưởng, kho bãi, máy móc, thiết bị không bị hư hỏng, một lần nữa khẳng định chất lượng công trình của nhà máy đạt các chỉ số về kỹ thuật và an toàn trước thiên tai. Bão số 3 chỉ khiến các cây xanh mới trồng trong khuôn



Phát huy tinh thần tự lực tự cường, hơn 1.400 công nhân Công ty Tân Đề tự nguyện đến vệ sinh và dựng lại cây cối bị đổ ngã ngay sau bão.

cây đổ ngã, bảo đảm các điều kiện an toàn để đón gần 16.000 người lao động trở lại các nhà máy sản xuất bình thường vào sáng ngày 9/9.

Tại Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2, cán bộ, công nhân thực hiện trực vận hành 2 tổ máy phát điện xuyên bão. Ông Mai Văn Long, Giám đốc Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 cho biết: Đáng mừng nhất là toàn bộ hệ thống nhà xưởng, kho bãi, máy móc, thiết bị không bị hư hỏng, một lần nữa khẳng định chất lượng công trình của nhà máy đạt các chỉ số về kỹ thuật và an toàn trước thiên tai. Bão số 3 chỉ khiến các cây xanh mới trồng trong khuôn

viên nhà máy bị gãy, đổ. Ngay sau bão tan, cùng với việc duy trì vận hành sản xuất, Công ty huy động nhân lực, vật tư tổ chức chống dưng lại và có biện pháp chăm sóc phục hồi cây xanh, đồng thời tổ chức tổng vệ sinh môi trường.

Với vẻ mặt phờ phạc vì phải liên tục cùng anh chị em cán bộ, công nhân ngày đêm khắc phục sự cố tốc mái xưởng sản xuất và nhà kho, ông Phạm Bách Tùng, Giám đốc Công ty Cổ phần Kỹ thuật Thiên Hoàng chia sẻ: Từ sáng sớm ngày 8/9 đến nay, tất cả cán bộ, công nhân Công ty đều tập trung cho công tác khắc phục hậu quả thiên tai và tái sản

xuất. Do diện tích nhà xưởng bị thiệt hại quá lớn nên chúng tôi chủ trương dồn mọi nguồn lực để thu dọn đổ nát, sửa chữa lại nhà xưởng đến đâu được tới đó và đưa vào hoạt động sản xuất ngay. Với nỗ lực không ngừng nghỉ của cán bộ, công nhân và thuê thêm lực lượng thi công, đến chiều ngày 9/9, Công ty đã đưa 3/4 xưởng sản xuất vào hoạt động, bảo đảm việc làm cho người lao động cũng như đáp ứng tiến độ giao hàng cho các đối tác trong nước và xuất khẩu.

Cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thái Bình có truyền thống đoàn kết, tự lực,

tự cường, năng động, sáng tạo vươn lên trong gian khó. Trước, trong và sau bão số 3, có rất nhiều doanh nghiệp đã hỗ trợ nhau trong công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai, bảo vệ tính mạng con người, tài sản và chia sẻ khó khăn, cùng nhau sớm ổn định sản xuất. Tiêu biểu như Công ty Cổ phần Green i-Park nương nài công vụ, văn phòng làm nơi sơ tán, trú ẩn an toàn cho gần 100 công nhân các doanh nghiệp đang thi công xây dựng công trình, dự án trong KCN Liên Hải Thái. Công ty cũng hỗ trợ thêm, chèn, nước uống, mì tôm cho công nhân trong thời gian lưu trú tránh bão. Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư và xây lắp Tiến Thịnh, Công ty TNHH Minh Danh huy động công nhân, máy móc, thiết bị hỗ trợ một số doanh nghiệp dựng lại cây lớn bị đổ, sửa chữa nhà xưởng kết cấu thép giúp các đơn vị nhanh chóng trở lại sản xuất, kinh doanh. Ông Đỗ Văn Vê, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh cho biết: Với truyền thống bất khuất, kiên cường của đất và người Thái Bình, cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh đã mạnh mẽ đứng lên sau thiệt hại của bão tố, không trông chờ sự hỗ trợ, ỷ lại vào cơ quan chức năng, chủ động tự khắc phục để nhanh chóng trở lại hoạt động sản xuất, kinh doanh. Mỗi doanh nghiệp đều có tâm niệm, lấy trí, tài vượt thiên tai, bảo vệ việc làm cho người lao động và duy trì sự phát triển của doanh nghiệp trong những hoàn cảnh khó khăn - đó cũng là nét đẹp văn hóa doanh nhân Thái Bình.

**KHẮC QUẢN**

**Huy động tổng lực khắc phục sự cố lưới điện do bão số 3**

Bão số 3 đổ bộ khiến toàn tỉnh chịu thiệt hại nặng nề về tài sản, vật chất, trong đó hạ tầng lưới điện bị ảnh hưởng, gây đổ gãy: 17 trạm tủ phân phối lưới điện trung áp, 3 máy biến áp, 81 cột điện trung áp, 53 bộ xà trung áp; 297 sự cố cách điện trung áp; 399 cột điện hạ thế, 33 bộ xà hạ thế; 208 tủ công tơ, 296 công tơ, 18 bộ tụ điện... gây mất điện 4 đường dây 110kV, 115 đường dây trung áp bị sự cố; 530.000 khách hàng bị mất điện.

Ngay sau khi bão tan, lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình đã chỉ đạo cán bộ, công nhân viên có mặt tại các khu vực có sự cố lưới điện để triển khai các giải pháp khôi phục các tuyến đường dây, trạm biến áp. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, lãnh đạo các huyện, thành phố, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đến kiểm tra, động viên cán bộ, công nhân viên ngành điện không quản ngày đêm nỗ lực khắc phục sự cố để nhanh chóng cấp điện trở lại phục vụ sinh hoạt và sản xuất.

**Thâu đêm khắc phục sự cố**

Bão số 3 đổ bộ đã gây thiệt hại về hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện Thái Thụy, trong đó đường dây trung thế 22kV và trạm 35kV từ trạm biến áp 110kV Thái Thụy và 110kV Thái Hưng bị sự cố mất điện, nhiều cột điện trung thế, hạ thế bị gãy, đổ, đứt dây. Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Thái Thụy cho biết: Ngay sau khi bão tan, theo chỉ đạo của lãnh đạo Công ty Điện lực Thái Bình,

cán bộ, công nhân viên Điện lực Thái Thụy đã có mặt kịp thời để xử lý các sự cố. Anh em làm việc đầu đêm nhằm sớm cấp điện trở lại cho khách hàng, đặc biệt là cấp điện cho các trạm bơm tiêu úng, bệnh viện. Ngày 8/9, Điện lực Thái Thụy đã cấp điện trở lại cho trạm bơm Hệ, trạm bơm Khai Lai và trạm bơm Thủy Nguyên để vận hành tiêu thoát nước cho lúa, cây màu, vùng nuôi trồng thủy sản. Đến sáng ngày 10/9 hoàn thành khôi phục 16 lộ đường dây: 471E11.2; 371E11.2; 481E11.2; 473E11.14; 471DT..., chỉ còn một phần xã Thụy Tân, xã Thái Thọ và 2 xã Thụy Hưng, Thụy Việt vẫn tiếp tục xử lý sự cố, phần đầu sớm cấp điện trở lại cho nhân dân.

Không chỉ Thái Thụy, tại các huyện: Tiến Hải, Kiến Xương, Đông Hưng, Vũ Thư, Quỳnh Phụ, Hưng Hà và thành phố Thái Bình, hàng trăm công nhân, kỹ thuật viên ngành điện nỗ lực khôi phục lưới điện tại nhiều khu vực, nhiều tuyến đường dây đang dần được khắc phục, sẵn sàng cấp điện bình thường. Anh Đặng Trung Kiên, Điện lực Kiến Xương chia sẻ: Mấy hôm nay, chúng tôi nỗ lực hết mình không quản ngày đêm để hoàn thành nhiệm vụ được giao. Vất vả là điều không thể tránh khỏi, nhất là làm việc vào ban đêm nhưng anh em luôn động viên nhau vượt qua khó khăn, tranh thủ từng phút để sớm đóng điện phục vụ cho nhân dân. Trong quá trình làm việc, anh em luôn đặc biệt quan tâm đến việc bảo đảm an toàn lao động cho bản

thân và đồng nghiệp cũng như người dân.

Ông Nguyễn Thành Chung, Giám đốc Điện lực Đông Hưng cho biết: Điện lực Đông Hưng đang quản lý 1 trạm trung gian 35/10,5kV, 570 trạm biến áp, 13 lộ đường dây trung áp, trong đó 4 lộ đường dây 35kV, 7 lộ đường dây 22kV và 2 lộ đường dây 10kV với tổng chiều dài đường dây 354,71km. Đến nay, đơn vị đã khôi phục toàn bộ lưới điện trung áp được cấp từ trạm 110kV Châu Giang, 110kV Long Bối và trạm trung gian Thăng Long, phần lưới điện hạ áp 400V đã khôi phục lại cấp điện cho 70.000 khách hàng. Những ngày tới, đơn vị tiếp tục huy động nhân lực, vật tư để hoàn thành cấp điện cho toàn bộ khách hàng trên địa bàn huyện.

**Bảo đảm cấp điện ổn định phục vụ sinh hoạt, sản xuất**

Thiệt hại về hạ tầng lưới điện sau bão số 3 là rất lớn, tuy nhiên Công ty Điện lực Thái Bình đã có những chỉ đạo, phương án để chủ động khắc phục nhanh và hiệu quả.

10 đường dây bị hư hỏng; 179 cột điện gãy, đổ; 152 thiết bị sự cố; 1 trạm biến áp, 52 tủ công tơ bị ảnh hưởng - đó là thiệt hại do bão số 3 gây ra cho hạ tầng lưới điện trên địa bàn huyện Quỳnh Phụ. Trong 2 ngày 8 - 9/9, Điện lực Quỳnh Phụ đã huy động 86 cán bộ, công nhân viên với phương tiện, máy móc phối hợp với 4 đơn vị thi công để khôi phục hệ thống lưới điện trên địa bàn. Ông Đào Quốc Thuận, Giám đốc

Điện lực Quỳnh Phụ cho biết: Ngay sau khi bão suy yếu, Điện lực Quỳnh Phụ đã đánh giá cụ thể tình hình, huy động toàn bộ nhân lực, vật tư nhanh chóng tiếp cận các điểm sự cố triển khai các giải pháp xử lý với mục tiêu nhanh chóng xử lý sự cố lưới điện, bảo đảm cấp điện cho nhân dân. Đến sáng ngày 10/9, đơn vị đã đóng điện cho 233 trạm biến áp và cấp điện trở lại cho 59.643 khách hàng.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Công ty Điện lực Thái Bình cho biết: Ngay sau khi bão số 3 đi qua, Công ty Điện lực Thái Bình đã huy động toàn bộ nhân lực, vật tư theo phương châm "4 tại chỗ" nhanh chóng tiếp cận hiện trường các điểm sự cố và triển khai các giải pháp xử lý nhằm khôi phục cấp điện sau bão. Công việc được tiến hành đến tận đêm khuya để xử lý kịp thời các sự cố, hư hại do thiên tai gây ra. Trong đó, đã khôi phục 4 đường dây 110kV; 102 đường dây trung áp; cấp điện cho 24 trạm bơm tiêu úng, một số phụ tải ưu tiên như bệnh viện, trụ sở cơ quan nhà nước phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành. Cấp điện trở lại cho gần 90% khách hàng bị mất điện do bão số 3 gây ra.

Chiều ngày 9/9, tại buổi kiểm tra công tác khắc phục hậu quả do bão số 3 gây ra, đồng chí Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh hoan nghênh ngành điện đã nhanh chóng tổ chức lực lượng, phương tiện triển khai khắc phục các sự cố, sớm cấp điện cho những khu vực quan trọng và điện sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Đồng chí đề nghị ngành điện tiếp tục huy động lực lượng, vật tư, phương tiện không kể ngày đêm khắc phục các sự cố, sớm cấp điện trở lại cho những khu vực còn lại trong thời gian sớm nhất.

**MẠNH THẮNG**

**QUỲNH HẢI  
Khôi phục sản xuất rau màu**

*Quỳnh Hải là vùng chuyên canh rau màu lớn nhất huyện Quỳnh Phụ với 220ha. Bão số 3 và mưa lớn những ngày sau bão đã gây thiệt hại lớn, địa phương chỉ đạo bà con thực hiện nhiều biện pháp để bảo vệ diện tích rau màu.*



Nông dân xã Quỳnh Hải thu dọn rau màu bị dập nát.

Có mặt tại cánh đồng màu thôn An Phú 1, xã Quỳnh Hải sáng ngày 8/9, chúng tôi cảm nhận được sức tàn phá của bão số 3. Các cánh đồng rau màu tươi tốt rộng hàng chục héc-ta trước bão giờ đang kịt, nghiêng ngả, các khung che đỡ rạp xuống mặt ruộng... Mặc dù nước đã được tiêu úng kịp thời nhưng toàn bộ diện tích rau màu gần như mất trắng. Gia đình anh Đào Văn Phú, thôn An Phú 1 trồng 1 mẫu rau màu, chủ yếu là hành hoa, rau mùi, cần tây. Bão số 3 khiến toàn bộ diện tích rau màu của gia đình bị thiệt hại nặng nề. Anh Phú chia sẻ: Hơn 10 năm qua, chưa bao giờ chúng tôi thấy bão mạnh và sức tàn phá ghê gớm như cơn bão này. Nhìn cánh đồng ngập trắng nước, chúng tôi biết mình đã mất trắng vụ rau. Ước tính 1 mẫu rau màu gia đình tôi mất khoảng 200 triệu đồng. Giờ chỉ trông chờ thời tiết nhanh tạnh ráo để sớm làm đất trồng lại cho kịp vụ rau mới.

Cách đó vài thửa ruộng, gia đình bà Phạm Thị Tươi, thôn Lê Xá cũng khẩn trương ra đồng dựng lại khung che cho diện tích rau màu bị đổ. Nhìn

hơn 2 sào hành hoa có khả năng mất trắng, bà Tươi không khỏi xót xa: Gia đình tôi trồng 5 sào màu, 2 sào hành hoa được 1 tháng nay đang vào giai đoạn xanh tốt, 1 tháng nữa sẽ cho thu hoạch nhưng bão số 3 đã phá hỏng tất cả. 2 sào su hào đã làm đất, lên luống, bón phân, chờ ngày mang giống ra trồng, nước ngập cũng phải làm đất lại. Chưa kể khung che, nilon cũng bị bão đánh tan phải mua sắm lại, rất tốn kém.

Ông Nguyễn Xuân Khoát, Giám đốc HTX DVNN Quỳnh Hải cho biết: Bão số 3 đã làm 220ha vùng chuyên canh rau màu của xã gần như thiệt hại toàn bộ, trong đó 70% diện tích bị dập nát, thổi thân, thổi rễ, nguy cơ mất trắng. Diện tích còn lại, nếu thời tiết tạnh ráo, không nắng cây cũng sinh trưởng và phát triển kém. Hiện thời tiết đang có mưa, địa phương chỉ đạo bà con tập trung khơi thông dòng chảy để hạn chế cây bị ngập úng.

Để hạn chế thấp nhất thiệt hại do mưa bão gây ra, HTX DVNN Quỳnh Hải đã hướng dẫn xã viên chủ động các biện pháp kỹ thuật. Ông Nguyễn

Xuân Khoát, Giám đốc HTX cho biết thêm: Sau mưa bão, rau màu đổ, nguy cơ nhiễm các loại sâu bệnh rất lớn. Do vậy, HTX chỉ đạo bà con xa viên tranh thủ ra đồng dọn sạch tàn dư thực vật, thân lá bị dập, nát. Những diện tích thiệt hại trên 70%, không còn khả năng hồi phục, khi thời tiết thuận lợi tổ chức cày lật để đất thoáng và có kế hoạch gieo trồng lại bằng các loại cây rau màu thích hợp. Diện tích còn khả năng khắc phục cần khẩn trương buộc dựng, vun gốc, xới xáo phá váng để tạo độ thoáng cho đất, tránh hiện tượng bị nghẹt rễ, thoát nước kịp thời, không để ruộng úng ngập. Sử dụng một số loại phân bón kích thích ra rễ. Để hạn chế bệnh lở cổ rễ, khi đất ráo nước dùng ngay các loại thuốc phun hoặc tưới gốc để phòng bệnh. Khi cây trồng hồi phục mới tiến hành các biện pháp chăm sóc theo quy trình của từng cây. HTX cũng chủ động chuẩn bị hạt giống rau màu sẵn sàng gieo trồng lại khi điều kiện thời tiết thuận lợi.

**NGUYỄN CƯỜNG**



Công nhân Công ty Điện lực Thái Bình dầm mình trong nước vận chuyển vật tư khắc phục sự cố lưới điện.